

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น) โทร.๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล (กสท.) ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และกำหนดให้มีการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดศูนย์สอบเป็นภาค/เขต รวม ๑๐ เขต นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งว่ามีผู้แอบอ้างเพื่อให้ผู้สมัครสอบเข้าใจว่าสามารถช่วยให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้สมัครสอบ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้, จะหาคนเข้าสอบแทนผู้สมัครสอบ, มีข้อสอบที่ใช้ในการสอบ, สามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะที่สอบให้ทำข้อสอบได้ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบหลงเชื่อและต้องเสียเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้แอบอ้าง และเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้น จึงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามและตรวจสอบในพื้นที่ที่รับผิดชอบว่ามีผู้ใดกระทำด้วยวิธีการใด ๆ โดยทุจริต แอบอ้างหรือหลอกลวงเพื่อให้ผู้สมัครสอบหรือบุคคลอื่นเชื่อว่าสามารถช่วยให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ หากตรวจพบให้ร้องทุกข์กล่าวหาดำเนินคดีอาญา และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๒. กำชับ และกวดขัน มิให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกระทำการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้สมัครสอบแข่งขัน เชื่อว่าสามารถช่วยให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยหากมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทำการในลักษณะดังกล่าว ก็ให้แจ้งความกล่าวหาร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาและแจ้งผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นให้ดำเนินการทางวินัย โดยเคร่งครัด

๓. ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสมให้ผู้สมัครสอบอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการหลอกลวง (ตกเบ็ด) ให้สูญเสียเงินและทรัพย์สินโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากการสอบครั้งนี้ การออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ และตรวจข้อสอบดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือในความสุจริต โดยหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ที่จะมีการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔ หรือ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๖๔ หรือ ๐๘-๕๔๘๐-๑๗๗๗ หรือเว็บไซต์ www.dla.go.th หรือ E-mail : som.mao@hotmail.com กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้แอบอ้าง (กรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) นั้น

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบที่ตกเป็นเหยื่อของผู้แอบอ้างหรือหลอกลวง และได้ให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ผู้แอบอ้างไปแล้ว ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้แอบอ้างหรือหลอกลวงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินที่เสียไปคืนมา ตลอดจนเพื่อมิให้ผู้สมัครสอบรายอื่นตกเป็นเหยื่อผู้แอบอ้างหรือหลอกลวงอีก

/๕. ประชาสัมพันธ์...

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบ ทราบว่าอย่าใช้วิธีการใด ๆ (วิ่งเต้น) ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีผลทำให้

๕.๑ ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้

๕.๒ ผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอีก ไม่ว่าจะมีการรับสมัครสอบเมื่อใดก็ตาม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้ห่มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย



(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่